

MoU

สายสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเซีย.. สู่ประชาคมอาเซียน

โดย ครูศุทธิณี กิจเจริญ

สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน SMP Muhammadiyah ๓ เมืองยอกยาคารตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันนั้นนอกจากการเลี้ยงอาหารกลางวันตามธรรมเนียมของเจ้าบ้านแล้ว เรายังให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนของอินโดนีเซียด้วยกิจกรรมตามฐานต่างๆเพื่อให้ผู้มาเยือนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารของเรานำโดยผู้อำนวยการ ดร. สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารเมืองยอกยาคารตาและ Ms. Heriyanti ครูใหญ่โรงเรียน SMP Muhammadiyah ๓ ซึ่งนำไปสู่การทำบันทึกความเข้าใจหรือ Memorandum of Understanding (MoU) ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘

ต่อมาคณะของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนำโดยผู้อำนวยการ ดร. สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ท่านพร รุจนเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม ๓๐ ท่าน ได้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายนถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียเช่น เกาะบาหลิจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเมืองยอกยาคารตาเพื่อเซ็น MoU กับโรงเรียน SMP



Muhammadiyah ๓ ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เมื่อเดินทางไปถึงเมืองยอกยาคารตาในช่วงค่ำ คณะของเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Ms. Heriyanti ครูใหญ่ของโรงเรียนพร้อมคณะครู โดยเฉพาะผู้ที่เคยมาโรงเรียนของเราหลังจากรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแล้ว จึงนำคณะของเราเข้าพัก ณ โรงแรม Whiz Hotel

คณะของเราเดินทางไปโรงเรียน SMP Muhammadiyah ๓ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ ๖๐๐ คน เมื่อเดินทางถึงคณะของเราประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จากการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคณะครูและนักเรียนซึ่งยินเชิญเข้าแถวต้อนรับ ตั้งแต่ลงจากรถจนถึงห้องประชุมซึ่งอยู่ที่ชั้น ๓ ของอาคารเพื่อรับการต้อนรับอย่างเป็นทางการ การศึกษาดูงานและที่สำคัญคือการเซ็น MoU ซึ่งมีสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษา การเรียนการสอน ศิลปะวัฒนธรรมของทั้งครูและนักเรียนตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองโรงเรียน

ในวันต่อมา คณะครูของโรงเรียน SMP Muhammadiyah ๓ ได้เป็นภาคีเทศก์นำคณะของเราไปเยี่ยมชมโรงเรียน SMP Muhammadiyah ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและไปทัศนศึกษายังสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองยอกยาคารตาหลายแห่งรวมทั้งสถานที่ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาดที่จะไปสักการะ คือ “บุโรพุทโธ” หรือ Borobudur Temple รวมทั้งภูเขาไฟ Merapi Mountain และ Prambanan Temple เพื่อรับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์สุดหรูและชมการแสดง Ramayana Ballet หรือรามเกียรติ์ของเรานั้นเอง

การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีมิตรภาพที่บุคลากรทั้งสองโรงเรียน
มอบให้แก่กัน สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย
และน่าจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน MoU



Ms. Heriyanti ครูใหญ่ให้การต้อนรับ



ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์และ Ms. Heriyanti เซ็น MoU



บุคลากรของทั้งสองโรงเรียนถ่ายภาพร่วมกัน



ชมภูเขาไฟ Merapi Mountain



ทัศนศึกษา "บุโรพุทโธ"